

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v thống nhất một số nội dung
liên quan về trình tự, thủ tục bầu
cử Trưởng thôn, khu dân cư
nhiệm kỳ 2024 - 2027

Bình Giang, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1327/SNV-XDCQ&CTTN ngày 08/10/2024 và Công văn số 1394/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/10/2024 về việc thống nhất và trả lời một số nội dung liên quan đến bầu Trưởng thôn, khu dân cư;

Ngày 29/8/2024 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/8/2024 về bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2024 - 2027;

Để đảm bảo công tác bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2024 - 2027 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân huyện thống nhất một số nội dung về trình tự, thủ tục bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2024 - 2027, cụ thể như sau:

I. VỀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN TRƯỞNG THÔN, KHU DÂN CƯ.

Thực hiện theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/8/2024 về bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2027.

II. QUY TRÌNH BẦU TRƯỞNG THÔN, KHU DÂN CƯ

1. Quy trình bầu Trưởng thôn, khu dân cư

Thực hiện theo Điều 3, 6, 7, 8 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

1.1. Công tác chuẩn bị bầu Trưởng thôn, khu dân cư

1.1.1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm

- Chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, khu dân cư, UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn, khu dân cư; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch.

- Chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, khu dân cư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ xã, thị trấn.

Tổ bầu cử gồm: Đại diện Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn, khu dân cư (không phải là người ứng cử Trưởng thôn, khu dân cư);

Chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử, các quyết định phải được thông báo đến Nhân dân ở thôn, khu dân cư, niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn, khu dân cư và thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương.

1.1.2. Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư

Chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư tổ chức cuộc họp Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư dự kiến lập danh sách người ứng cử Trưởng thôn, khu dân cư; báo cáo cấp ủy chi bộ thôn, khu dân cư để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn, khu dân cư; tổ chức cuộc họp Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ thôn, khu dân cư để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản theo mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ và gửi tới UBND xã, thị trấn.

1.2. Tiến hành bầu Trưởng thôn, khu dân cư

1.2.1. Thẩm quyền triệu tập, chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư bầu Trưởng thôn: Tổ trưởng Tổ bầu cử triệu tập và chủ trì cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, khu dân cư.

1.2.2. Điều kiện để cuộc họp cộng đồng dân cư bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư được tiến hành khi có trên 50% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, khu dân cư tham dự.

Trưởng hợp thôn, khu dân cư đã tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, khu dân cư mà không có đủ đại diện của số hộ gia đình tham dự để có thể đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành thiếu quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì chuyển sang hình thức tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình (việc phát phiếu lấy ý kiến phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Điều 4 Nghị định số 59 ngày 14/8/2023).

- UBND huyện thống nhất về thời gian tổ chức họp cộng đồng dân cư để bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư trong toàn huyện vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/11/2024 (Chủ Nhật), đến 8 giờ 30 phút (quá 1 giờ) mà cuộc họp không đủ trên 50 % đại diện hộ gia đình tham dự, người chủ trì tuyên bố cuộc họp không đủ điều kiện thực hiện (phải lập biên bản), kết thúc hội nghị.

Trưởng thôn, khu dân cư sau khi đã thống nhất với Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư quyết định tổ chức phát phiếu lấy ý kiến biểu quyết của từng hộ gia đình trong thôn, khu dân cư (không tổ chức phát phiếu lấy ý kiến ngay tại cuộc họp cộng đồng khu dân cư mà phải xây dựng kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến gửi đến Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chậm nhất 02 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch đồng thời phải đảm bảo thông tin về việc phát phiếu lấy ý kiến được công khai ít nhất 02 ngày trước ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến, Tổ phát phiếu phải gửi trực tiếp phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình).

1.2.3. Thành phần tham dự cuộc họp của cộng đồng dân cư gồm: Trưởng thôn, khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư, đại diện các hộ gia đình trong thôn, khu dân cư.

Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm.

Cử tri đại diện hộ để thực hiện quyền bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn xã, thị trấn là những người có tên trong danh sách cử tri đại diện hộ đã được lập và niêm yết theo từng thôn, khu dân cư.

1.2.4. Thông tin về cuộc họp của cộng đồng dân cư (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ) phải được thông báo đến thành phần tham dự ít nhất 02 ngày trước khi tổ chức cuộc họp bằng một trong các hình thức sau: Giấy mời, thông báo trực tiếp đến từng hộ gia đình, qua hệ thống truyền thanh của thôn, khu dân cư, điện thoại, các ứng dụng mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật do thôn, khu dân cư thống nhất thiết lập và được niêm yết công khai tại nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng của cụm, thôn, khu dân cư (*Tổ trưởng Tổ Bầu cử theo Quyết định của UBND xã sẽ ký phát hành giấy mời*).

1.2.5. Tài liệu cuộc họp để cộng đồng dân cư bàn và quyết định phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức cuộc họp.

1.2.6. Việc bầu Trưởng thôn, khu dân cư thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình cuộc họp; giới thiệu người đề cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký cuộc họp. Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

Người chủ trì hoặc người được phân công công bố các quyết định, văn bản liên quan theo chương trình cuộc họp.

b) Người tham dự cuộc họp thảo luận về những nội dung được Tổ trưởng Tổ Bầu cử hoặc người được phân công trình bày.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư giới thiệu danh sách người ứng cử do Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư đã thống nhất với cấp ủy chi bộ thôn, khu dân cư và đề nghị đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn điều kiện để tham gia bầu.

Kết thúc thảo luận, người chủ trì cuộc họp tổng hợp các ý kiến thảo luận, đề xuất những nội dung cần được biểu quyết và phương án biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín để người tham dự biểu quyết lựa chọn. Phương án được lựa chọn khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

c) Tiến hành bầu Trưởng thôn, khu dân cư.

Sau khi đã chốt được danh sách người ứng cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư, người chủ trì cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết về việc bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư theo 02 hình thức:

- Việc bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay (Hình thức này chỉ thực hiện khi cuộc họp có trên 50 % cử tri đại diện hộ của thôn, khu dân cư trong danh sách cử tri tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý).

Việc bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay, kết quả biểu quyết được kiểm đếm ngay tại thời điểm biểu quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

- Việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín (Hình thức này chỉ thực hiện khi cuộc họp có trên 50 % cử tri đại diện hộ của thôn, khu dân cư trong danh sách cử tri tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý): người chủ trì cuộc họp đề xuất số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu từ 03 đến 05 người (gồm Trưởng Ban và các thành viên) để đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Ban Kiểm phiếu được quyết định khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu, bỏ phiếu và tiến hành phát phiếu.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban Kiểm tra phiếu tiến hành kiểm phiếu (Trong quá trình kiểm phiếu, Ban Kiểm tra phiếu mời 02 đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp chứng kiến việc kiểm phiếu) và lập biên bản kiểm phiếu theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản và gửi kèm theo Quyết định của cộng đồng dân cư đến UBND xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn và lưu tại thôn, khu dân cư.

d) Công bố kết quả bầu Trưởng thôn, khu dân cư.

Người chủ trì cuộc họp công bố kết quả bầu Trưởng thôn, khu dân cư và kết luận cuộc họp. Quyết định của cộng đồng dân cư được thể hiện bằng các hình thức văn bản: Nghị quyết, biên bản cuộc họp, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư trong đó thể hiện rõ nội dung quyết định:

- Thời gian cộng đồng dân cư bàn và quyết định;
- Tổng số hộ gia đình thuộc cộng đồng dân cư; số người đại diện hộ gia đình có mặt; số hộ gia đình không có người đại diện tham dự;
- Nội dung cộng đồng dân cư bàn;
- Hình thức cộng đồng dân cư quyết định;
- Kết quả biểu quyết tại cuộc họp hoặc tổng hợp phiếu lấy ý kiến, kết quả biểu quyết trực tuyến của hộ gia đình;
- Nội dung quyết định của cộng đồng dân cư;
- Chữ ký của Trưởng thôn, khu dân cư, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư và 02 đại diện hộ gia đình.

2. Công nhận kết quả bầu Trưởng thôn, khu dân cư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, UBND xã, thị trấn xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, khu dân cư hoặc quyết định bầu lại; trường hợp không ban hành quyết định công nhận hoặc quyết định bầu lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trưởng thôn, khu dân cư chính thức hoạt động khi có Quyết định công nhận của UBND xã, thị trấn.

3. Quy trình tổ chức phát phiếu lấy ý kiến biểu quyết của hộ gia đình

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 59/2023/NĐ - CP quy định quy trình tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình như sau:

***Bước 1:* Xây dựng kế hoạch phát phiếu lấy ý kiến**

Căn cứ từng trường hợp phát phiếu lấy ý kiến Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố phối hợp với Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố xây dựng Kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến gồm các nội dung chính sau: Mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần, thời gian, thời hạn lấy ý kiến, phân công tổ chức thực hiện, các điều kiện bảo đảm việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến.

Kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chậm nhất 02 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch.

***Bước 2:* Thành lập Tổ phát phiếu lấy ý kiến**

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố quyết định thành lập các Tổ phát phiếu lấy ý kiến, mỗi Tổ có từ 03 đến 05 thành viên.

Gồm: Đại diện thôn, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, đại diện tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố. Đại diện Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố là Tổ trưởng.

Bước 3: Công khai thông tin về việc phát phiếu lấy ý kiến.

Thông tin về việc phát phiếu lấy ý kiến được công khai bằng một trong các hình thức:

Niêm yết tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố, thông báo trực tiếp đến từng hộ gia đình, qua hệ thống truyền thanh của thôn, tổ dân phố, điện thoại, các ứng dụng mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật do thôn, tổ dân phố thống nhất thiết lập ít nhất 02 ngày trước ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến.

Bước 4: Phiếu lấy ý kiến

- Đối với từng trường hợp phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình để Nhân dân bàn và quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quy định mẫu phiếu, hướng dẫn và ban hành mẫu phiếu (*UBND huyện xây dựng mẫu phiếu chung cho các địa phương tham khảo*).

- Phiếu phải đảm bảo các nội dung sau: tiêu đề phiếu, nội dung lấy ý kiến, nội dung để hộ gia đình lựa chọn biểu quyết và hướng dẫn cách lựa chọn, ý kiến khác để hộ gia đình tham gia (nếu có) và thời hạn thu phiếu lấy ý kiến.

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố ký trực tiếp vào góc bên phải phía dưới của từng phiếu lấy ý kiến để biểu quyết đối với nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố.

Bước 5: Tiến hành phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình

- Các thôn, khu dân cư thành lập các Tổ phát phiếu lấy ý kiến (số lượng Tổ căn cứ vào số hộ gia đình trong thôn, khu dân cư), mỗi Tổ có từ 3 - 5 người do đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư là Tổ trưởng. Trong Tổ phát phiếu nên bố trí 01 người thuộc lực lượng an ninh trong thôn để trực tiếp giám sát quá trình phát, thu phiếu đảm bảo an toàn, khách quan, minh bạch. Mỗi Tổ nên trang bị 01 hòm phiếu lưu động, Tổ phát phiếu sẽ phát trực tiếp đến từng hộ gia đình, thu phiếu theo thời hạn đã được quy định trên phiếu. Quá trình thu phiếu phải đảm bảo tính bảo mật (phiếu lấy ý kiến được đại diện hộ gia đình gấp lại và cho ngay vào hòm phiếu).

- Nếu việc phát và thu phiếu trong ngày không hoàn thành thì kết thúc mỗi ngày, các Tổ phát phiếu tiến hành lập biên bản số phiếu đã thu được và tiến hành kiểm phiếu, sau đó tổng hợp lại kết quả lấy ý kiến ngay trong ngày, tránh tình trạng mất an toàn trong quá trình bảo quản hòm phiếu (biên bản kiểm phiếu theo mẫu số 04 quy định tại Nghị định 59/2023 ngày 14/8/2023 của Chính phủ). Trong quá trình kiểm phiếu, Tổ phát phiếu mời đại diện 02 hộ gia đình chứng kiến việc kiểm phiếu. Sau khi hoàn thành việc phát và thu phiếu, các Tổ phát phiếu lấy ý kiến sẽ lập biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu chung theo mẫu quy định.

- Sau khi cuộc họp của cộng đồng dân cư được tổ chức không thành (ngày 10/11/2024), các thôn, khu dân cư tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tổ chức phát phiếu lấy ý kiến để tổ chức phát phiếu lấy ý kiến biểu quyết của hộ gia đình. Kế hoạch được ban hành chậm nhất là ngày 11/11/2024, Kế hoạch này phải gửi đến Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam cấp xã chậm nhất 02 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch đồng thời phải công khai thông tin về việc phát phiếu lấy ý kiến ít nhất 02 ngày trước ngày tổ chức phát phiếu lấy ý kiến. Do đó, chậm nhất ngày 13/11/2024, các thôn, khu dân cư tiến hành tổ chức phát phiếu lấy ý kiến và tổ chức thu phiếu hoàn thành chậm nhất là ngày 17/11/2024.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến bằng phiếu, các thôn, khu dân cư phải gửi quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua về UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (quyết định của cộng đồng dân cư thể hiện bằng biên bản kết quả kiểm phiếu của thôn, khu dân cư).

- Kết quả lấy ý kiến được thông qua khi tổng số phiếu biểu quyết của đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại khoản 1, Điều 21 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Công nhận kết quả phát phiếu lấy ý kiến và hiệu lực quyết định của cộng đồng dân cư thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

4. Trường hợp phát phiếu lấy ý kiến (lần 1) không đạt tỷ lệ theo quy định (dưới 50% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành) thì không tiếp tục phát phiếu lấy ý kiến cử tri lần thứ 2. Trưởng thôn, khu dân cư báo cáo UBND cấp xã xem xét, quyết định việc tổ chức bầu cử lại.

5. Quy định thời gian cử Trưởng thôn, khu dân cư lâm thời.

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ không quy định rõ thời gian cử Trưởng thôn, khu dân cư lâm thời. Vì vậy, UBND các xã, thị trấn thực hiện cử Trưởng thôn, khu dân cư lâm thời theo quy định tại Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 7/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư, cụ thể: *“Trong trường hợp thành lập thôn, khu dân cư mới hoặc khuyết Trưởng thôn, khu dân cư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, khu dân cư lâm thời (không quá 6 tháng) cho đến khi bầu được Trưởng thôn, khu dân cư mới”*.

6. Thời gian nộp kết quả bầu cử về UBND huyện

Sau khi kết thúc cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả bầu cử kèm theo Quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, khu dân cư và danh sách trích ngang người trúng cử về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25/11/2024.

III. VỀ ÁP DỤNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, KHU DÂN CƯ.

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh hiện đang còn hiệu lực nên việc thực hiện áp dụng theo nguyên tắc quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Công văn này hướng dẫn về quy trình bầu cử chức danh Trưởng thôn, khu dân cư thay thế một số nội dung về quy trình bầu cử theo Kế hoạch số 91/KH-UBND và Hướng dẫn số 09 ngày 30/8/2024 của UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện; tuyên truyền sâu rộng về nội dung và những điểm mới trong tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để người dân được biết đến dự họp đông đủ; trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo về UBND huyện (*qua Phòng Nội vụ*) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh (để b/c);
- Thường trực Huyện ủy - HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BTV Huyện ủy, BCH Huyện ủy;
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Đài phát thanh huyện (đưa tin);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Chuyên